



สิ่งที่น่าสนใจ

- กลไก Megaways™ ที่โดดเด่น
- ไวลด์เต็มวงล้อพร้อมตัวคูณเงินรางวัลสูงสุดถึง x7
- รับโคลนทุกการหมุน 2 ถึง 6 วงล้อ

Big Time Gaming นำเสนอ: ควินออพริชส์

ย้อนเวลากลับสู่อียิปต์โบราณไปกับควินออพริชส์!

จับตาดวงล้อขยายสูงสุด 7 สัญลักษณ์ ปลดล็อกโอกาสรับเงินรางวัลก้อนใหญ่สูงสุดถึง 117,649 Megaways™ เพลิดเพลินไปกับไวลด์เต็มวงล้อที่มีคลัสโอพัตรามาด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นไอคอนได้สูงสุดถึง 7 ตัวและแทนที่สัญลักษณ์ใด ๆ ก็ได้ การเพิ่มทวีคูณไวลด์จะเพิ่มรางวัลของคุณได้สูงสุด 7x ต่อวงล้อ ที่จะเปลี่ยนทุกการหมุนให้กลายเป็นการล่าสมบัติสุดเร้าใจ

เมื่อไวลด์เต็มวงล้อปรากฏขึ้นหลายตัว พวกมันจะทวีคูณเพื่อมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่! ไวลด์เต็มวงล้อที่ทรงพลังเหล่านี้จะปรากฏบนวงล้อที่ 2 ถึง 6 ซึ่งจะเผยแพร่สมบัติแห่งโลกโบราณ การหมุนแต่ละครั้งจะสูบฉีดความตื่นเต้นด้วยการสุ่มโคลนวงล้อที่จะเปลี่ยนวงล้อ 2 ถึง 6 วงล้อให้เหมือนกัน ไวลด์เต็มวงล้อเองก็สามารถถูกโคลนได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะสร้างวงล้อที่เต็มไปด้วยไวลด์ตัวคูณ 5 ชุด ซึ่งแต่ละชุดจะมีตัวคูณแบบสุ่มอยู่ ซึ่งจะมอบเงินรางวัลระดับเทพให้คุณในการหมุนทุกครั้ง

เริ่มต้นการผจญภัยสุดอลังการแล้วรับความมั่งคั่งของฟาโรห์!

ข้อมูลทั่วไป

วงล้อ x แถว	6 x 7
วิธีการชนะ	117,649 วิธี
เงินรางวัลสูงสุด	77,800x
ความเสี่ยง	สูงมาก
เดิมพันขั้นต่ำ	€/E/\$ 0.20
เดิมพันสูงสุด	€/E/\$ 3 (เปิดรับสูงสุด 250,000), 6 (เปิดรับสูงสุด 500,000), หรือ 12 (เปิดรับสูงสุด 1,000,000)
คุณสมบัติ	3 คุณสมบัติ (Megaways™, ไวลด์เต็มวงล้อ, โคลนวงล้อ)
RTP	86.09%, 94.09%, 96.90%

คุณสมบัติในเกม



ไวลด์เต็มวงล้อ

สัมผัสความมหัศจรรย์ของไวลด์เต็มวงล้อ ซึ่งเป็นไอคอนได้สูงสุด 7 ตัวและสามารถแทนที่สัญลักษณ์ใด ๆ ก็ได้ จับตาดูเงินรางวัลของคุณพุ่งสูงเสียดฟ้าเมื่อไวลด์คุณกลุ่มสัญลักษณ์ใด ๆ สูงสุดถึง 7x เมื่อมีไวลด์เต็มวงล้อปรากฏหลายตัวปรากฏขึ้น ไวลด์เต็มวงล้อจะคูณกับสัญลักษณ์อื่นเพื่อรางวัลก้อนโต หากมีไวลด์เต็มวงล้อ 2 ตัวจับกลุ่มกันซึ่งแต่ละชุดจะมีตัวคูณ x7 อยู่สามารถอัดฉีดเงินรางวัลให้กับคุณได้ถึง 49x! ไวลด์เต็มวงล้อที่ทรงพลังเหล่านี้จะปรากฏบนวงล้อที่ 2 ถึง 6



โคลนวงล้อ

ทุกการหมุนในคิวีนออฟริชส์จะสูบน้ำความตื่นเต้นด้วยการสุ่มโคลนวงล้อที่จะเปลี่ยนวงล้อ 2 ถึง 6 วงล้อให้เหมือนกัน ไวลด์เต็มวงล้อเองก็สามารถถูกโคลนได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะสร้างวงล้อที่เต็มไปด้วยไวลด์ตัวคูณ 5 ชุด แต่ละชุดจะมีตัวคูณแบบสุ่มอยู่ ซึ่งจะมอบเงินรางวัลระดับเทพเจ้าให้กับคุณในทุก ๆ การหมุน



รหัสเกมและ RTP

เดสก์ท็อป + มือถือ

ประเภทเกม OSS	รหัส OSS	RTP
queenofriches	queenofrichev186	86.09%
queenofriches	queenofrichev194	94.09%
queenofriches	queenofrichev100	96.90%

เกี่ยวกับ Big Time Gaming

ต้องมีการใช้ BTG ในสื่อการตลาดและการสื่อสารแบบข้อความทั้งหมดควบคู่ไปกับเกมคิวีนออฟริชส์และ Megaways™ เกมนี้ตอบสนองต่อการตั้งค่าความสูงและความกว้างใด ๆ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้จัดวางเกมเวอร์ชันเดสก์ท็อปในหน้าต่างที่อัตราส่วน 16:9

ดาวน์โหลดแพ็คเกจโปรโมชั่นตัวเต็ม: [ที่นี่](#)